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                         รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  

   สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 /2563    

วันที่  25 มถิุนายน 2563   เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโนนคูณ 

------------------------------------------------- 

สมาชิกฯผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายวิชัย  มะเดื่อ ประธานสภาฯ วิชัย  มะเดื่อ  
2 นายสมัย  เนื้อทอง รองประธานสภาฯ สมัย  เนื้อทอง  
3 นายสมควร  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมควร  เนื้อทอง  
4 นายอนุรักษ์  นามโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 2 อนุรักษ์  นามโคตร  
5 นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 รัชพงศ์  กิติธรากุล            
6 นายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 3 พรพิชัย  ค านึง  
7 นายบุญ  ปัทมะ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญ  ปทัมะ            
8 นายลอน  เสาหงษว์ ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลอน  เสาหงษ ์             
9 นายปัญญา  แก้วค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ปัญญา  แก้วค า  

10 นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชาญวิทย์  บุ้งทอง            
11 นางสาวนี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นี  เนื้อทอง  
12 นางละออง  โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ที่ 7  ละออง  โพธิ์ตะนัง            
13 นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ่อนตา  ศิริบูรณ์           
14 นายบุญชู  ใจเด็ด ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญชู  ใจเด็ด  
15 นายทองดี   ห่วงเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทองดี   ห่วงเพชร  
16 นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 สุริยา  เนื้อทอง  
17 นายบุญล้ า  จ าป ี ส.อบต.หมู่ที่ 10  บุญล้ า  จ าปี             
18 นายมนตรี   วทิศิร ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 มนตรี   วิทศิร ิ  
19 นายค าหล้า   ปัดชาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ค าหล้า   ปัดชาบุตร           
20 นายสมาน   ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาน   ค านึง  
21 นายสุพิสิษฐ ์ บุษบงก์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพิสิษฐ ์ บุษบงก ์  
22 นางสุพรรณี   กุลนาค ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพรรณี   กุลนาค           
23 นายทองพูน  จันเทพ ส.อบต.หมู่ที่ 13 ทองพูน  จันเทพ  
24 นายส ี เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 13 สี  เนื้อทอง  
25 นายสมคิด  ชยัรัตน ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมคิด  ชัยรัตน์  
26 นายสง่า   เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 14 สง่า   เนื้อทอง  
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สมาชิกเข้าประชุม                26   คน 

สมาชิกที่ไม่เขา้ร่วมประชุม    

  - 
           
  
 

          

บคุคลผู้มาร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายช่วยสิน นามวงศ ์ นายก อบต. ช่วยสิน นามวงศ์  
2 นายบรรพต แก้วค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บรรพต แก้วค า  
3 นายชัยญา จันทะศิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ชัยญา จันทะศลิา  
4 นายภุชงค์ สีหะวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด ภุชงค์ สีหะวงษ์  
5 นายบุญเรียน ส ารวมใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บุญเรียน ส ารวมใจ  
6 นายเลื่อน จันเทพ รองนายก อบต. เลื่อน จันเทพ  
7 นางจินตนา เชาว์ชอบ ผอ.รพสต.โนนคูณ จินตนา เชาว์ชอบ  
8 นายก่ า เนื้อทอง เลขานุการนายก อบต. ก่ า เนื้อทอง  
9 นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัด อบต. รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  

10 นางสาวศุภารรณ สีหะวงษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภารรณ สีหะวงษ์  
11 นางสาวสุกัญญา วังคะฮาต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุกัญญา วังคะฮาต  
12 นายเลิศฤทธ์ ปิยะวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง เลิศฤทธ์ ปิยะวงษ ์  
13 จ.อ.สังเวียน วงศ์ใหญ ่ เจ้าพนักงานป้องกัน สังเวียน วงศ์ใหญ ่  
14 นายธีร์วัฒน์ วงษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ธีร์วัฒน์ วงษา  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

   
ประธานสภาฯ 
 

 ครับผมต้องขอขอบคุณคณะท่านบริหาร สมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันครับ วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ทางผู้น าเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี วันนี้เป็น
การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ประจ าปี 2563 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 
 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบในวันนี้แจ้งระเบียบวาระในการประชุมสามัญที่ 
2/2563  รายละเอียดดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
ช่วงนี้มีข่าวเรื่องโรคไข้เลือดออก อยากให้ระวังทุกหมู่บ้านเพราะเป็นโรคที่ไม่มีวัน
หาย อยากให้ช่วยกันดูแลด้วยครับ 

ผอ.รพสต.โนนคูณ กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางจินตนา  เชาว์ชอบ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนคูณ ในส่วนของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนคูณมีข้อราชการที่จะมาเรียนในส่วนของการดูแล
สุขภาพในชุมชน ในส่วนแรกขออนุญาตชื่นชมในส่วนภาคองค์กรสภาของเรา ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย การดูแลในส่วนของใส่หน้ากากป้องกันในเรื่อง
ของโควิด อย่างน้อยในการออกสื่อเราเป็นผู้น า ในการใส่หน้ากากเป็นการสื่อถึง
การดูแลในเรื่องของการควบคุมป้องกันค่ะ 
เรื่องที่ 1 เรื่องของกิจกรรมสุขภาพในชุมชนในช่วงเดือนนี้ เนื่องจากว่าทุก
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็น อบต.เราเองหรือแม้แต่ทางเกษตรพัฒนาและทาง
สาธารณสุขมีโครงการเยียวยาโควิดลงชุมชน ทาง อบต. ร่วมกับผู้น าและทาง
โรงพยาบาล เราจะช่วยกันบูรณาการรวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องของการเยียวยา
ให้ประชาชน มีการออกให้บริการในชุมชน โดยมีแผนตั้งแต่วันที่ 8 -9 มิถุนายน 
2563 ซึ่งลงไปให้บริการทุกกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพรวมทั้งการตรวจสุขภาพ 
ในเบื้องต้นต้องการเรื่องยาสามัญประจ าบ้าน เช่น น้ ามันคลายเส้นเพื่อแก้ผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ น้ ามันยาหม่องซึ่งแก้วิงเวียน ถ้าลงพื้นที่ในหมู่ไหน ท่าน ส.อบต.
แต่ละหมู่ได้ไปช่วยบริการประชาชน น าเรียนเบื้องต้นให้ทราบนะคะ เราจะเวียน
ไปเรื่อยๆ จนถึงหมู่ 14 หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ส่วนของผลงาน ก็จะมีหนังสือ
ประสานงานผ่านทาง อบต. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะมีการดูแล
สุขภาพ จึงขอเชิญท่าน ส.อบต.ทุกท่านไปให้บริการพี่น้องประชาชนร่วมด้วย
ช่วยกันค่ะ 
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เรื่องที่ 2 เรื่องโรคไข้เลือดออก ตามจริงถ้าไม่มีต้องมีลูกน้ าจะไม่มีไข้เลือดออก 
ไม่สามารถติดต่อผ่านคนได้ ทางเราต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างความตระหนัก
ให้กับชุมชน ดูแลตามบ้านเรือนอย่าให้มีลูกน้ า เราต้องช่วยกันรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์บ่อยๆ แต่ก็ยังมีความจ าเป็นกับหลายหลังคาเรือนคืองบประมาณ
ลดลงไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราได้วางแผนไว้ เพราะหลายเรื่องเราต้องรัดเข็มขัด
ช่วยกัน ก็มีบ้างที่ทางเราขอรับการสนับสนุนเรื่องยาพ่น เรื่องทราย ตอนนี้
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั้งอ าเภอมีทั้งหมด 8 ราย 
ต าบลยางชุมน้อยและต าบลลิ้นฟ้า ส่วนของ อบต.โนนคูณ 4 ราย  
 หมู่ 2    จ านวน 2 ราย 
 หมู่ 10  จ านวน 1 ราย 
 หมู่ 7    จ านวน 1 ราย 
ในการร่วมกันรณรงค์จะได้รับความร่วมมือดีจากทางท่านผู้น า ท่าน ส.อบต.  
อสม. รวมถึงพี่น้องประชาชน เราจะลงพื้นที่ช่วยกันหลังจากการได้รับรายงาน 
เรื่องที่ก าจัดตัวยุง  
เรื่องที่ 3 เรื่องโรคเลปโตสไปโรซิส ตอนนี้เจอแล้ว 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย ต าบล
เราที่บ้านหอย ป่วย 1 รายที่หมู่ 6 เรามีป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งท่านผู้น ารณรงค์ 
โรคไข้หวัดใหญ่ ตอนนี้โรงพยาบาลเราเป้าหมายคือผู้ป่วยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยความ
ดัน ขออนุญาตรณรงค์ในนี้ก่อน เพราะหลายๆท่านที่มีญาติป่วยเป็นเบาหวาน
หรือว่าความดันจะต้องได้รับวัคซีนตัวนี้ในการป้องกันหรือควบคุมโรค เพราะ
เวลาโรคเข้ามาวัยรุ่นอาจจะไม่มีอาการเลย แต่ถ้าผู้สูงอายุป่วยเบาหวานความดัน 
เป็นแล้วจะท าให้ เสียชีวิตสูง พื้นที่ เราตอนนี้  59 ราย ทั้ งประเทศเกือบ 
100,000 ราย  
ตอนนี้จัดกิจกรรมได้แล้วจึงเข้าไปดูแลได้อย่างระมัดระวัง ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีพา
วะพึ่งพึงคือช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ ผู้ป่วยติดเตียง จะให้เจ้าหน้าลงพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องและทางผู้น าลงไปเยี่ยม 
เรื่องที่ 4 เรื่องสุดท้ายเรื่องของวัณโรค มีผู้ป่วยในบ้านหอยตอนนี้ก็อันตราย
เหมือนกันค่ะ ใครผ่านไปผ่านมาท่านอาจจะไม่มีอาการแต่ท่านอาจจะติดเชื้อแล้ว 
ถ้าฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้ายังไงไม่จ าเป็นที่จะเข้าไปที่แออัด ก็พยายามอยู่ห่างๆ 
หรืออยู่ในที่อากาศถ่ายเท แต่เรื่องการเฝ้าระวังการป้องกันเราใช้วิธีการฉีดยา
ส าหรับกลุ่มที่ป่วย ในส่วนเรื่องของโรงพยาบาลที่จะน าเรียนมีแค่นี้ค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 
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ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชัยญา จันทะศิลา 
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 เรื่องที่จะแจ้งในวันนี้เรื่องถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง
อยากให้เข้าไปดูแลด้วยครับ ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปท าแล้ว แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้
เพราะถ้ามืดจะห่วงถึงความปลอดภัยในหมู่บ้านให้ดูแลให้ด้วยครับ 
 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญเรียน ส ารวมใจ 
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 เนื่องจากมีผลกระทบจากพายุ ในวันที่ 12 เมษายน 
2563  ในพื้นที่หมู่  13  ได้รับผลกระทบจากพายุมี  1 รายที่มีปัญหา 
เนื่องจากว่าที่ได้รับผลกระทบเป็นปั๊มน้ ามัน ได้รับผลกระทบหลังคาเสียหายในที่
เก็บถังน้ ามัน ในส่วนวิธีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่เจ้าของนี้ไม่มีรายชื่อ 
แต่รายชื่อที่ได้รับความเดือดร้อนมีครับ เนื่องจากที่เก็บถังน้ ามันหลังคาออกเกือบ
หมด และพื้นที่ของต าบลได้หาวิธีการช่วยเหลือ ผมจึงอยากจะถามท่านประธาน
ผ่านไปถึงผู้บริหาร ผมสังเกตุแบบนี้ครับ ยกตัวอย่างต าบลอื่นที่มีปัญหาในวัน
เดียวกัน และหลักฐานที่ผมได้รับของต าบลฟ้าห่วน เนื่องจากว่ามีประชาชนใน
พื้นที่หมู่ 10 ได้รับความเดือดร้อนแต่พื้นที่ท ากินอยู่ในพื้นที่ต าบลฟ้าห่วน ทาง
ต าบลฟ้าห่วนได้มีการช่วยเหลือ เป็นที่เก็บฟางและอุปกรณ์ทางการเกษตร ทาง
ต าบลฟ้าห่วนมีมติให้ช่วยเหลือพื้นที่ของ นายคะนึง สมบูรณ์ หมู่ 10 จ านวนเงิน 
3,000 บาท แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณไม่สามารถช่วยเหลือได้ 
อยากจะถามว่าท าไมว่าต าบลเราไม่ช่วยคนนอกพื้นที่ครับ ผมขอถามเพียงเท่านี้
ครับ 
 
 

ประธานสภาฯ ต้องขอบคุณนะครับ ตามข้อมูลเบื้องต้นตามที่ผมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อุทกภัย อัคคีภัย ผมเป็นกรรมการในการอนุมัติเงินในส่วนช่วยเหลือประชาชน 
แต่ตามระเบียบจะได้คือ บ้าน ที่อยู่อาศัยและที่เก็บวัสดุทางการเกษตร และตก
ลงกันว่าที่ เก็บฟาง ระบุว่าไม่ใช่ที่ เก็บวัสดุทางการเกษตรก็เลยวินิจฉั ยไม่ได้ 
คณะกรรมการทุกท่านจึงได้ลงความเห็นว่าไม่ต้องจ่ายที่เก็บฟางที่เสียหายเพราะ
ตามที่ออกไปส ารวจแล้วมีอยู่หลายเหตุการณ์ปีที่ผ่านมาที่จ่ายเงินที่ เก็บฟางไว้ 
ส่วนมากจะเอาฟางไปกองไว้และเอาสังกะสีไปทับบางคนเอาไม้ไปทับไว้ พอลม
พัดมาก็ปลิวออกไปหมดคือไม่ได้ท าให้คงทนถาวรก็เลยท าให้เราไม่สามารถ
จ่ายเงินได้ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์ที่จ่ายของอ าเภอค้อวังจะพิจารณาว่าจ่าย
ยังไงแต่ ทางระเบียบบอกว่าผิดทางเราก็เลยไม่ได้จ่าย ทางคณะกรรมการอนุมัติ
จ่ายผู้ประสบภัยตามระเบียบที่ส่วนกลางให้มา  
ข้อที่ 1ให้จ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมและที่อยู่อาศัย ผู้เป็นเจ้าของผู้ได้รับความ
เสียหายจ่ายเงินได้ไม่เกิน 33,000 บาท  
ข้อที่ 2 ค่าซ่อมแซมที่ส าหรับเก็บพืชผลทางการเกษตร  
และท าตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ และตามความเป็นจริงก็จ่ายให้ไม่
เต็ม ได้รับความช่วยเหลือ 20,000 บาท แจ้งว่าทางเราไม่ได้จ่ายเต็ม เรา
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ช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 3,100 บาท แต่เรื่องที่จ่ายที่เก็บฟางทางเราไม่
สามารถที่จะจ่ายได้จริง เพราะระเบียบได้ออกมาเทา่นี้ครับ แต่ทางพื้นที่อื่นได ้
ผมก็ไม่รู้ว่าท าได้อย่างไร เพราะว่าเราก็อยากให้ทุกท่านที่เดือดร้อน แต่ไม่เข้า
ระเบียบเลยต้องชะลอไว้ก่อน ก็ขอให้ท่านเข้าใจนะครับ แต่ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้
จะต้องสอบถามกับทางท่านนิติกรดูครับ ขอบคุณมากครับ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบรรพต แก้วค า 
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 มี 2 เรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุมในวันนี้ 

1. เรื่องน้ าประปา 
2. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
ระเบียบวาระที่ 2 
 

 
เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ครับเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมเป็นการรับรอง
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2563 มีท่านใดจะ
แก้ไขบ้างไหมครับ เชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมัย เนื้อทอง            
ส.อบต. หมู่ 1 ผมขอแก้ไขเอกสาร เรื่องวาระอื่นๆ หน้าที่ 20 ตรง ส.อบต.หมู่ 1  
ข้อ 1 แก้จากบรรจุดินรอบคลองอีสานเขียว เปลี่ยนเป็นบางจุดรอบคลองอีสาน
เขียว 

ประธานสภาฯ ครับผมขอแก้ไขเอกสาร 
- หน้าที่ 5 ตรงที่เขียนว่า ส.อบต.หมู่ที่ 6 บรรทัดที่ 7 จะมีค าว่าสังเกต 
-  ให้เติมสระ อุ ด้วยครับ 
- หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 13 เปลี่ยนค าว่าหาร เป็นค าว่าการ ครับ 
 

 
ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดจะแก้ไขอีกไหมครับ ระเบียบวาระการประชุม ถ้าไม่มีผมจะขอมติ

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2563 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     25  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     –  ไม่มี 
งดออกเสียง    1  เสียง 
 

 
ระเบียบวาระที่ 3 

 
เรื่องกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
 

 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 

 
 
 
 
เรื่องที่เสนอใหม่ 

 1. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

ประธานสภาฯ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
 เรื่องเดิม 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
 
ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ตัง้งบประมาณ ปรากฏใน
ปีงบประมาณ 2563 ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณได้จัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์
แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ตั้งไว้ 8,600 บาทนัน้ เพื่อการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ดังน้ี 
 
ข้อความเดิม 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) ตั้งไว้ 8,600 บาท จ านวน 1 เครื่อง 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผลิต 

- มีความเร็วในการร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที (PPm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (PPm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที (PPm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี

- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
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- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใชไ้ด้กับกระดาษ A4,Letter,legak และ Custom (ตั้ง

งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า 16  
 
 

ข้อความใหม ่
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) ตั้งไว้ 8,600 บาท จ านวน 2 เครือ่ง 
 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผลิต 

- มีความเร็วในการร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที (PPm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (PPm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที (PPm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี

- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4,Letter,legak และ Custom (ตั้ง

งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า 16  
 

ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดสงสัยไหมครับถา้ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอมติทีป่ระชุมอนุมัติตาม ข้อ 
27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไข เพิม่เติม 2543 ครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ     25  เสียง 
ไม่เห็นชอบ         –    ไม่มี 
งดออกเสียง        1   เสียง 
 

ประธานสภาฯ สรุปสภาอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2563  มติเหน็ชอบ 
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 2. โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ประธานสภาฯ ครับต่อไปเป็นเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
 โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท โต๊ะและเก้าอี้ส าหรับพนักงานจ้าง จ านวน 
1 อัตรา งบประมาณอนุมัติ 1,800 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 1,800 บาท โอนลด 1,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท โต๊ะและเก้าอี้ท างานส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา งบประมาณอนุมัติ 1,800 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,800 บาท โอนลด 1,200 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 600 บาท 
 
โอนตั้งเป็นรายการใหม ่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท เก้าอี้ท างานส าหรับรองปลัด อบต.โนนคูณ 
จ านวน 1 ตัว งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
0 บาท โอนตัง้เป็นรายการใหม่ 3,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 3,000 บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น 8,500 บาท 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท โต๊ะและเก้าอี้ท างานส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา งบประมาณอนุมัติ 1,800 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 600 บาท โอนลด 600 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 0 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ 
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนอบรม งบประมาณอนุมัติ 100,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 40,200 บาท โอนลด 4,900 
บาท งบประมาณคงเหลือหลงัโอน 35,300 บาท 
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โอนตั้งเป็นรายการใหม ่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท โต๊ะท างานส าหรับรองปลัด อบต.โนนคูณ 
จ านวน 1 ตัว งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
0 บาท โอนตัง้เป็นรายการใหม่ 5,500 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 5,500 บาท  
รวมโอนตัง้เป็นรายการใหม ่8,500 บาท 

 
ปลัด อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 

ต าแหน่งปลัด อบต. เรื่องการโอนงบประมาณครับ เป็นการต้ังงบประมาณซื้อโต๊ะ
และเก้าอี้ส าหรับรองปลัด โอนมาบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าโต๊ะและเก้าอี้ราคา
ต่างกัน เพราะเป็นมาตรฐานของครุภัณฑ์ส าหรับการซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีจะแตกต่าง
กันแต่ละต าแหน่งราคาจะต่างกัน เช่นปลัดจะเป็นอีกแบบหน่ึง ของรองปลัดจะ
เป็นอีกแบบ เพราะบางท่านไม่เข้าใจว่าท าไมต้องโอนเงินมาเพิ่มส าหรับซือ้โต๊ะ
และเก้าอี้ ท่านรองปลัดที่จะมาคือส่งตัวมาจากกรมครับไมไ่ด้ท าเรื่องย้ายมา ท่าน
เคยเป็นหัวหน้าส านักปลัดอยู่ที่กันทรลักษณ ์ท่านสอบได้ทีก่รมและจะลงตาม
พื้นทีท่้องถิ่นที่มีต าแหน่งที่ว่างทั่วประเทศ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563  ขอมติอนุมัติตาม ข้อ 27 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2541 แก้ไข เพิ่มเติม 2543 ครับ 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ      25 เสียง 
ไม่เห็นชอบ          –  ไม่มี 
งดออกเสียง         1  เสียง 
 

ประธานสภาฯ สรุปสภาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อซื้อโต๊ะท างานและเก้าอ้ีส าหรับรอง
ปลัด มติเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่นๆ เชิญแต่ละหมู่ครับ 
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ส.อบต.หมู่ 1 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมัย เนื้อทอง ส.อบต.
หมู่ 1 มีอยู่ 3 เรื่องครับ  

1. เรื่องท าท่อระบายน้ าหน้าบ้านนายเหล็ก พงษ์พล ตรงนั้นเป็นทางที่ 
อบต. ได้ไปขอทางน้ าไหลในที่ของเขา ตรงข้างก าแพงวัดใหม่ ทาง
เจ้าของบ้านได้ท าบ้านใหม่จึงท าให้ดินไหลทับทางน้ า จึงอยากให้ทาง 
อบต. เข้าไปแก้ไขให้ด้วยครับ 

2. เรื่องอยากให้ อบต. มีรถดับเพลิง เวลามีเหตุไฟไหม้จะได้ช่วยได้ทัน 
3. เรื่องให้ไปลงท่อระบายน้ าสี่แยกบ้านนายศักดา นามวงศ์ ไม่ว่าจะเป็นน้ า

ใช้หรือน้ าฝน จุดนี้น้ าจะขังตลอดปีเลย อยากให้ไปดูให้ด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์ นามโคตร      
ส.อบต.หมู่ 2  

1. เรื่องให้มีการปรับเกรดถนนทุกเส้น 
2. เรื่องถนนหน้าโรงเรียน ฝนตกน้ าขัง นักเรียนเดินทางไปเรียนล าบากให้

ไปดูให้ด้วยครับ 
ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรัชพงศ์ กิติธรากุล      

ส.อบต.หมู่ 2 ผมเห็นด้วยกับท่าน ส.อบต.สมัย ขออนุญาตที่เอ่ยนามครับ เพราะ
ต าบลเรามีความจ าเป็นที่ต้องมีรถดับเพลิง เพราะถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เราจะได้
สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ทันทีครับ ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่แออัด ถ้าจะรอรถ
ของต าบลอื่นเกรงว่าจะท าให้เพลิงลุกลามท าให้เกิดความเสียหายมากครับ ขอให้
ท่านพิจารณาด้วยครับ ถ้าได้ขอให้เป็นขนาดกลางครับ 
  

ส.อบต.หมู่ 4 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญ ปัทมะ 
ส.อบต.หมู่ 4 
1. ถนนรอบหมู่บ้านน้ าท่วม 
2. ถนนไปหนองแฝกฝนตกมาเดินทางไม่ได้เลยถนนลื่นขอฝากทางฝ่ายบริหาร
ด้วยครับ 

ส.อบต.หมู่ 5 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายปัญญา แก้วค า 
ส.อบต.หมู่ 5 
1. เรื่องจุดตั้งน้ าประปาไหลออกข้างนอก ชาวบ้านไม่มีน้ าใช้ อยากให้เจ้าหน้าที่
ไปดูให้ด้วยครับ 
2. ไฟฟ้าแสงสว่างไม่ติด  2 จุด  

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 
1. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องคลองอีสานเขียว หมู่ 9,หมู่ 6,หมู่ 1,หมู่ 14 แต่ก่อนที่
จะมีการขุดลอกคลองจะมีท่อระบายน้ าจากที่นาลงมาคลอง เนื่องจากว่าถ้าไม่มี
ท่อระบายน้ า ถ้าฝนตกหนักน้ าท่วมระบายน้ าออกไม่ได้จะท าให้เกิดความเสียหาย
ได้ ขอฝากถึงฝ่ายบริหารให้ส่งช่างเข้าไปดูให้ด้วยครับ เท่าที่ผมได้ไปดูจะมีท่อเดิม



12 
 

อยู่ ตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบถ้าฝนตกหนักมากจะท าให้น้ าท่วมครับ 
2. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างและน้ าประปา ผมคิดว่าน่าให้ฝ่ายช่างออกไปดูแลให้ด้วย
ครับ 
3. เรื่องของบประมาณในการซ่อมแซมถนนทุกหมู่ ถ้ามีงบประมาณให้ทางช่าง
ออกไปส ารวจว่าถนนเส้นไหนช ารุดให้ไปซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
4. เรื่องการสร้างบ้านในชุมชน ขอสอบถามเรื่องกฎหมายของ อบต.โนนคูณมี
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับรั้วบ้านเกี่ยวกับขอบเขตของการท ารั้วที่ติดกับถนนหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีคือมีปัญหาบางคนท าถูกต้องบางคนท าผิด ถ้าไม่มีข้อบัญญัติควบคุมจะท า
ให้ไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นเทศบาลมีกฎหมายควบคุม ถ้า อบต.เรามีกฎหมายควบคุม
จะดีมากเลยและได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจครับ ขอบคุณมากครบั 
 

ประธานสภาฯ ครับเรื่องคลองอีสานเขียวเป็นโครงการมาจากอ าเภอ ทางอ าเภอได้เข้ามาตรวจ
โครงการที่เข้าไม่มีท่อระบาย ก่อนที่จะเข้ามาท าน่าจะมีการส ารวจว่าใส่ท่อ
ตรงไหนบ้าง พองบประมาณมาก็ท าเลยไม่คิดถึงผลกระทบของชาวบ้าน อยากให้
ทางผู้น าท าหนังสือเข้าไป เพื่อแจ้งให้ทางอ าเภอทราบว่ามีผลกระทบกับการ
ก่อสร้างนี้ ถ้าจะมีการแก้ไขทางอ าเภออาจจะแก้ไขเองหรือให้ทาง อบต. แก้ไขให้
ครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญชู ใจเด็ด 
ส.อบต.หมู่ 8 
1. เรื่องไฟฟ้าการเกษตรจากป่าช้า – หนองแฝก  
2. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างสี่แยกเจ้าปู่อยากให้ไปติดให้ครับเพราะทางมืดเดินทาง
ล าบากเวลากลางคืน 

ส.อบต.หมู่ 9 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสุริยา เนื้อทอง 
ส.อบต.หมู่ 9 
1. เรื่องน้ าประปา วันจันทร์ – วันศุกร์ น้ าจะไหลดีมาก ส่วนวันเสาร์- วันอาทิตย์ 
น้ าไม่ค่อยไหลช่วยดูให้ด้วยครับ 
2. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างช ารุด 2 จุด 
3. เรื่องตัดหญ้าข้างถนน 
 

ส.อบต.หมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสี เนื้อทอง 
ส.อบต.หมู่  13 
1. อยากให้ปรับปรุงถนนดินเส้น โนนบ้านใหม่ – จอมปลวก  ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ ตอนนี้มีบ้าน 1 หลัง อยู่ข้างในเดินทางล าบากมาก อยากให้ปรับปรุงและลง
หินคลุกให้ครับ 
2. เรื่องถนนดินช ารุดฝนตกมีน้ าขังเส้นหนองแคน – โนนบ้านใหม่ 
3. ไฟฟ้าแรงต่ า ตรงปั้มน้ ามัน – โนนบ้านใหม่ ตอนนี้ชาวบ้านต้องการมากครับ 
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ส.อบต.หมู่ 14 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมคิด ชัยรัตน ์

ส.อบต.หมู่  14 
1. อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ไปส ารวจหน้าร้านขายปุ๋ย ข้างถนนหินทรุดเกรงว่าจะ
เกิดอันตรายครับ 
2. ถนนเส้นหน้าบ้านนายทองดี ฝนตกน้ าท่วมขัง เดือดร้อนมากครับ 
3. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านนายจอร์น จ าปี ผู้ช่วยหมู่ 14  และหน้าบ้าน
นายบัวหลา 
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 ครับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตรงแยกบ้านนายจอร์น จ าปี มีช่าง
เดินสายเคเบิล สายโทรศัพท์ ไฟฟ้าช็อตเลยแจ้งให้ทางไฟฟ้ามาตัดไฟ ทางไฟฟ้า
แนะน าว่า อบต. ที่อื่นจะมีสายเมนหลักไว้ส าหรับเปิด – ปิด โดยใช้สายกราวซึ่ง
เป็นสายของการไฟฟ้าได้ แต่สายที่เป็นสายไฟต้องมีหม้อส าหรับใช้ปิดเปิดเพื่อ
ซ่อมแซมหรือเพื่อกรณีเกิดพายุหรือมีไฟฟ้ารั่ว ซึ่งสวิตซ์ปิดเปิดตรงนี้จะช่วยปิดไฟ
ก่อนที่จะเกิดอันตรายได้ ทางเจ้าหน้าที่แนะน ามา อยากฝากไปถึงฝ่ายบริหาร
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ครับส าหรับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างก็มีปัญหามานาน อย่างให้รับแค่ 10 หลอด ทาง
เราไปใช้ 20 หลอด บางทีก็จะมีปัญหาอยู่ แต่ผมก็มองดูปัญหาอย่างหลอดไฟ
ทางเข้าหมู่บ้านผมตั้งแต่ติดมายังใช้ไม่ได้เลย ผมแจ้งหลายครั้งแล้ว ก็อยากให้
ช่วยดูให้ด้วยครับตรงแยกและทางเข้าหมู่บ้าน ขอบคุณครับ 

ปลัด อบต. ครับขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับเรื่องคลองอีสานเขียว ตามที่ท่านแจ้งเรื่องท่อระบาย
น้ าจากทุ่งนาไปที่คลอง เท่าที่ผมสอบถามกับทางช่างว่าท าไมถึงไม่มีท่อระบายน้ า
ออกจากทุ่งนา ทางเจ้าหน้าที่ตอบมาว่าตามแบบไม่มีท่อระบายน้ า ตอนนี้ตรง
คลองอีสานเขียวของหมู่ 6 เมื่อวานก็เรียกผู้รับเหมา กรรมการ เข้ามาปรึกษากัน
เรื่องการมอบงาน เนื่องจากความลึกความหนาพอดีขุดไปแล้วมีน้ าอยู่ ทาง
เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปเอาเครื่องสูบน้ ามาสูบออก ตอนนี้ต้องหาทางออกให้ได้ดี
ที่สุดครับ และเรื่องที่ท่านถามมาเรื่องท ารั้ว แต่ก่อนจะมีพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ถ้ าที่ ไห นมี ก ารก่ อสร้ าง รื้ อ ถอน  เปลี่ ยน แปลงแก้ ไขอ าค าร 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารให้เอามาใช้ร่วมด้วย ตอนนี้ต าบลโนนคูณของมี
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารบังคับแล้ว ผมได้เรียกคุยกับทางช่างว่าเวลาการ
พิจารณาให้ดูเรื่องตัวอาคาร ความเหมาะสมของตัวอาคารและรั้ว เพราะว่ามี
ผลกระทบค่อนข้างเยอะ พระราชบัญญัติควบคุมตัวอาคารประกาศใช้บังคับถึง
ต าบลโนนคูณตั้งแต่ปี 2560 เพราะฉะนั้นการจะขุดดิน ถมดิน จะต้องขอ
อนุญาตจากท่านนายกผู้บริหารท้องถิ่น เพราะว่าที่ไหนมี พรบ.ควบคุมอาคาร
บังคับใช้ ที่นั้นต้องน า พรบ.ขุดดิน ถมดิน มาบังคับใช้ด้วยครับ ส่วนเรื่องไฟฟ้า 
ไฟฟ้าจะให้มา 10 ส่วน ใน 100 หรือร้อยละ 10 แต่ปัญหาของเราไม่สามารถที่
จะรู้ว่าจุดที่เราใช้นี้เท่าไหร่ครับ 
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ประธานสภาฯ ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ส่วนเรื่องอื่นๆให้ทางท่าน

ผู้บริหารได้แก้ไขให้ เรื่องไฟฟ้านี้ต้องท าอยู่ตลอด เพราะบางครั้งวันนี้ท าแล้ว
พรุ่งนี้ไม่ติด เรื่องคลองอีสานเขียวให้ทางผู้น าและเจ้าหน้าได้ดูแล และอย่างที่
ท่านปลัดบอกความลึกไม่ได้ความกว้างไม่ได้ เพราะที่ผ่านมานั้นท าไว้ไม่ดี ตอนนี้
เราต้องดูก่อนครับเผื่อว่าพื้นที่ของเราจะได้สะดวกสบายในการสัญจรไปมา ช่วงนี้
ก็ฤดูฝนนะครับ แต่ก็แล้งมากข้าวจะตายหมดแล้วครับ มีชาวบ้านมาแจ้งบอกว่า
ให้แจ้งทาง อบต. ของบประมาณจากผู้บริหารจัดซื้อน้ ามันให้เพราะทางสถานีสูบ
น้ าจะสูบน้ าให้ ถ้ามีงบประมาณช่วยเหลือประชาชน เท่าที่ผมเคยเห็นมา คือ 
อบต.สร้างปี่  อบต.หนองหมี จากบ้านแสนแก้ว ของบประมาณจาก อบต.
เหมือนกัน ของบประมาณจากท่านฝ่ายบริหารด้วยครับ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมผม
ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
  

ปดิประชุมเวลา    12.00 น. 
 
 
เรียนท่านประธานสภา 

                              บัดนี้ได้จดรายงานการประชุมเสร็จแล้ว เห็น
ควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานพิจารณา ตรวจสอบต่อไป 

 
รณพีร์พัชฏ ์ปัทมาลา 

(นายรณพีร์พัชฏ์  ปัทมาลา) 
เลขานุการสภาฯ 

                              25 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 

   
 
ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ 

 
วิชัย    มะเดื่อ 

(นายวิชัย  มะเดื่อ) 
ประธานสภาฯ 
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เรียนท่านประธานสภาฯ      บัดน้ีคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว (สมัยสามัญ ที ่2  ลงวันที่  25 มิถุนายน 2563) มีความถูกต้อง
สมบูรณ ์

 
 
จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ        สรุิยา  เนื้อทอง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายสุริยา  เนื้อทอง) 
 
 

 
 
ลงชื่อ        มนตรี  วิทศิริ    คณะกรรมการ 

      (นายมนตรี  วิทศิริ) 
 
 
 

ลงชื่อ       ลอน  เสาหงส์    เลขานุการ/คณะกรรมการ 
         (นายลอน  เสาหงษ์) 

 
 
 
ทราบ/มอบเลขานุการสภาน าเข้าที่ประชุมสภาต่อไป 
 

ลงชื่อ      วิชัย  มะเดื่อ        ประธานสภา 
    (นายวิชัย  มะเดื่อ) 
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